

6-1-1985

คำกล่าววราศรัย ของ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพิธีเปิดการฝึกอบรบระดับชาติ เรื่องการจัดเก็บ การค้นและเผยแพร่สารนิเทศ
และพิธีรับ - มอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ณ อาคารวิทยพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

n/a

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/arj>

 Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

n/a (1985) "คำกล่าววราศรัย ของ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเปิดการฝึกอบรบระดับชาติ เรื่องการจัดเก็บ การค้นและเผยแพร่สารนิเทศ และพิธีรับ - มอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ณ อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย," *วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal*: Vol. 7: No. 1, Article 4.

DOI: 10.58837/CHULA.ARJ.7.1.4

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/arj/vol7/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in วารสารวิทยบริการ Academic Resources Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

คำกล่าวปราศรัย

ของ

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมระดับชาติ เรื่อง การจัดเก็บ การค้นและเผยแพร่สารสนเทศ
และพิธีรับ – มอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ณ อาคารวิทย์พัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2527 เวลา 10.30 น.

ท่านประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศวิทยาศาสตร์สากล

ท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระดับชาติ เรื่อง การจัดเก็บ การค้นและเผยแพร่สารสนเทศ รวมทั้งมอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณยูเนสโกที่ส่งเสริมงานสารสนเทศในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในประเทศไทย และขอขอบคุณคณะกรรมการระบบสารสนเทศวิทยาศาสตร์สากลในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการฝึกอบรมระดับชาติในครั้งนี้นั้น

เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่า สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน เพราะความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นการรับและการกระจายสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางรวดเร็ว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดได้นั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่ง

ดำเนินการในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย และเนื่องจากสารนิเทศมีจำนวนมากทั้งใน
 คำนปริมาณและเนื้อหาสาระ จึงจำเป็นต้องจัดระบบการเก็บ การค้น และเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้
 สามารถเรียกใช้ข้อสารนิเทศต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

การจัดระบบและการบริหารสารนิเทศนั้นนับว่าเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย เรายังขาด
 ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารที่จะให้ความสนใจและสนับสนุนงานด้านนี้อย่างจริงจัง ผมในฐานะที่เป็น
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
 สหประชาชาติ จึงรู้สึกยินดีที่คณะกรรมการระบบสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากล ร่วมกับองค์การ
 ยูเนสโก ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ผมเชื่อแน่ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างข่ายงาน
 สารนิเทศแห่งชาติต่อไปในอนาคต

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณยูเนสโกอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
 พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางที่
 ได้ให้บริการแก่นักศึกษา และมหาชนเป็นจำนวนมากติดต่อกันมาเป็นเวลานาน การนำระบบ
 คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานสารนิเทศนั้นเป็นสิ่งควรสนับสนุนอย่างยิ่ง และเป็นก้าวแรกของการ
 เรียกใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในประเทศหลาย ๆ ประเทศสามารถ
 ใช้ทรัพยากรทางด้านสารนิเทศร่วมกันได้ ซึ่งวิทยาการในด้านนี้ก็ก้าวหน้าไปมาก ถึงขั้นที่
 สามารถเรียกข้อมูลข้ามทวีปมาใช้ได้อย่างฉับพลันจากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านดาวเทียม

ในเรื่องการ ใช้ทรัพยากรทางสารนิเทศร่วมกัน เพื่อช่วยให้ประเทศที่กำลังพัฒนา
 สามารถได้รับประโยชน์จากระบบข้อมูลของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น องค์การยูเนสโกได้ให้ความ
 สนับสนุนตลอดมา เคยได้พยายามที่จะส่งเสริมให้มีข่ายงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากล ทั้งใน
 ระดับภูมิภาคและระดับโลก อย่างไรก็ตาม เรื่องการเรียกข้อมูลโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีข้ามทวีปในระบบสารนิเทศสากลนั้น ยังเป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่มากในทางปฏิบัติ
 เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก็ยังมีแนวโน้มที่จะปกป้อง
 รักษาสารนิเทศเหล่านั้นไว้เพื่อใช้เฉพาะในประเทศของตน ฉะนั้นคงจะต้องมีการเจรจาทำความ
 ทกลงในเรื่องการแลกเปลี่ยนสารนิเทศระหว่างประเทศอีกมาก และคงจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่า

ความปรารถนาของประเทศสมาชิกของยูเนสโก ในอันที่จะเสริมสร้างหน่วยงานสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสากลในระดับโลก จะประสบผลในทางปฏิบัติได้สมบูรณ์

ผมขอถือโอกาสขอบคุณท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านประธานคณะกรรมการระบบสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากล ท่านผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาส่วนภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการฝึกอบรมระดับชาติเรื่องการจัดเก็บการค้น และเผยแพร่สารนิเทศ ณ บัดนี้ และขออำนาจพรให้งานของคณะกรรมการระบบสารนิเทศวิทยาศาสตร์สากลและการฝึกอบรมครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทุกประการ

ขอขอบคุณ